



“...ผู้มีหน้าที่สื่อข่าว ควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานที่ทำเป็นงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานและมีเหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็สามารถบดชีวิตคนได้...”  
บรรราชที่ระลึกประสมสังคีตพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนภัสสงัด อมรินทรามาตย์ มกุฎราชกุมารี องค์ประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

# จันทร์กระจ่างฟ้า

www.chandra.ac.th

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

## คกก.ส่งเสริมกิจการฯ จัดกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๒ หาทุนการศึกษาเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลน

คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๒ ระดมเงินรายได้เป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมดวงลวงสวิง ๓๐ ตุลาคม ศกนี้ ณ สนามเดอะเลกาซี กอล์ฟคลับ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า ในวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคมนี้ ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๒ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน

“การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องให้การสนับสนุน ผลักดัน และช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ตลอดจนจบการศึกษา เป็นการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจนเรียนจบ สามารถเป็นอีกหนึ่งกำลังที่มาช่วยพัฒนา ส่งต่อโอกาสนี้สู่น้องรุ่นหลังได้อีก” นายธนา กล่าว

ประธานฯ กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบการแข่งขัน แบ่งเป็นประเภทบุคคล และทีม ๕ คน ซึ่งด้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.บุญปลูก ชายเกตุ นายกสภามรภ.จันทรเกษม และรศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มรภ.จันทรเกษม

นอกจากนี้ ยังมีด้วยรางวัลชนะเลิศจากโฟลท์ต่าง ๆ อีก ๓ โฟลท์ได้แก่ โฟลท์เอ, โฟลท์บี, โฟลท์ซี รวมถึงรางวัลบุ๊ชี รางวัลโฮลอินวัน (รับรถยนต์โตโยต้ายาริส ๑ คัน) และรางวัลใกล้เคียง อย่างละ ๑ รางวัล

“การแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้การสนับสนุนและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า ๓๐ ทีม ซึ่งจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๙ แสนบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๔ ส่งต่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและจัดตั้งเป็นกองทุน

และดำเนินการมอบเป็นทุนการศึกษาในวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป” ประธานฯ กล่าว

ประธานฯ กล่าวต่ออีกว่า หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน โครงการที่จะดำเนินต่อไป คือเรื่องการสัมมนาวิชาการให้แก่คณาจารย์ เผยแพร่กิจกรรมเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนและศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - ชัยนาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ ที่จะช่วยมหาวิทยาลัยผลักดันต่อไป



“บัลลีย์เดีย” เป็ดเวทีย์ เต็มทัชทะ  
แข่ง RoV  
“ปูกางสู้อาชีพ”

## จันทรเกษม ร่วมมือ ๒ ฝั่งคลอง สร้างจิตสำนึก และรักสิ่งแวดล้อม

วจก. ร่วมมือกับ มัสยิดกมลาลอิสลาม ชุมชน ๒ ฝั่งคลอง และสำนักงานเขตคลองสามวา และสำนักงานเขตมีนบุรี จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ พร้อมจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการประกวดวาดภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ๒ ฝั่งคลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติสันติสมคมบดีคณบดีวิทยาการการจัดการ กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการการจัดการ ร่วมกับชุมชนแสนแสบ จัดขึ้นในทุกวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการดูแลรักษา แกะไขสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำคูคลองอย่างยั่งยืน

แก่ชุมชนสองฝั่งคลองแสนแสบ เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา

“การจัดโครงการครั้งนี้ นอกจากจัดกิจกรรมอนุรักษ์ แม่น้ำคูคลองแล้ว ยังจัดงานด้านวิชาการขึ้น มีการแข่งขันประกวดวาดภาพ และถ่ายภาพหัวข้อ “คลองแสนแสบกับวิถีชีวิตชุมชนด้านอาหารปลอดภัย” ภายในงานก็ยังมีกิจกรรมสาธิตงานฝีมือ โดยศูนย์ฝึกอาชีพ สำนักงานเขตมีนบุรี และบุพนิทรรศการให้ความรู้และสาธิตการตรวจสภาพน้ำ และการนำน้ำหมักชีวภาพเทลงในคลองแสนแสบ เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับมาดียิ่งขึ้น โดยคณะอาจารย์จาก คณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ กับตัวแทนผู้ผลิตด้านอาหาร เครือข่าย และผู้นำชุมชนต่าง ๆ รวม

ทั้งการปล่อยปลาลงคลองแสนแสบอีกด้วย” ผศ.ดร.สุภาพร กล่าว

ผศ.ดร.สุภาพร กล่าวต่อว่า งานอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง แห่งชาติ ที่จัดขึ้นในปีนี้มีแนวคิดหลักเรื่อง “อาหารปลอดภัย” เนื่องจากคณาจารย์คณะวิทยาการการจัดการ ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการอาหารปลอดภัย เมื่อมีโอกาสมาจัดงานในปีนี้ จึงนำผลการวิจัยที่ได้มาส่วนหนึ่งมาวางเป็นแนวคิดหลักในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ ที่ชุมชนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคอาหารปลอดภัย

“กิจกรรมงานอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลอง แห่งชาติครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย และคณะต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษา กิจกรรมนี้จะสร้างประโยชน์ สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของตนเอง” ผศ.ดร.สุภาพร กล่าว



# BOOK in my mind



นิจฉรา เครือแปง อาจารย์ประจำสาขาวิชา  
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์ ที่เลือกอ่านหนังสือ "รู้จักไทย  
เข้าใจญี่ปุ่น" เพราะต้องการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ  
เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ  
อีกด้วย

"หนังสือที่ช่วงนี้หยิบมาอ่านเรื่อย ๆ คือ  
หนังสือ "รู้จักไทย เข้าใจญี่ปุ่น" เล่มนี้อ่าน  
ตั้งแต่เริ่มทำงานบริษัทจนปัจจุบันเป็นอาจารย์  
สอนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ยังคงหยิบมาอ่านอยู่  
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสองภาษาเขียน  
บรรยายด้วยภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น เพื่อ  
ทำความเข้าใจกับความแตกต่างของรูปแบบ  
สังคมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อ  
ให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาภายในเล่มอธิบายความแตกต่าง  
หรือข้อควรระวังในการร่วมงานหรือคบหา  
กันระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น แม้ว่า  
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในเอเชีย  
ด้วยกัน แต่พื้นฐานด้านสังคมวัฒนธรรมที่  
ต่างกันทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน

หนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ของ  
ผู้เขียนชาวไทยที่เคยศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและ  
ทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นและผู้เขียนชาวญี่ปุ่นที่  
มีประสบการณ์การทำงานในประเทศไทย โดย  
พูดถึงสถานการณ์ที่คนญี่ปุ่นสงสัยต่อคนไทย  
หรือสังคมไทยผ่านบทสนทนาแล้วจึงอธิบายถึง  
ความแตกต่างหรือข้อควรระวังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนภาษา  
ญี่ปุ่นแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ได้  
ช่วยให้การติดต่อและการร่วมงาน  
กับคนญี่ปุ่นได้ง่าย และราบรื่น  
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ  
ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ถึงความ  
เป็น "ไทย" จากสายตาของเขา  
ต่างชาติได้อีกด้วย

ในสถานการณ์นั้นด้วยที่ภาษาที่เข้าใจง่ายและ  
น่าสนใจ อาจารย์สัมผัส เล่าถึงที่มาของการอ่าน  
หนังสือและเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้

"ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น  
แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยให้การติดต่อ  
และการร่วมงานกับคนญี่ปุ่นได้ง่าย และราบ  
รื่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเปิด  
โลกทัศน์ใหม่ ๆ ถึงความเป็น "ไทย" จาก  
สายตาของชาวต่างชาติได้อีกด้วย" อาจารย์สัมผัส  
เล่าถึงหนังสือที่อ่านและยังสามารถนำมาปรับใช้  
กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร้พรมแดน

"การอ่านหนังสือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการ  
เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ หลาย ๆ อย่างเพื่อเสริมสร้าง  
ความรู้ที่มีอยู่ ให้มีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการ  
ช่วยผ่อนคลายจากความเครียด ช่วยให้มีความสุข  
และยังช่วยในเรื่องการคิด วิเคราะห์ พิจารณา  
เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างดีอีกด้วย" อาจารย์สัมผัส  
เล่าถึงท้ายเกี่ยวกับประโยชน์จากการอ่านหนังสือ

หากพูดถึงเรื่องของการอ่านหนังสือ หลาย ๆ  
คนคงจะมีหนังสือที่ชอบหลากหลายประเภท  
แตกต่างกันไป อีกประเภทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่  
ให้ความสนใจ นั่นก็คือ หนังสือที่มีเนื้อหา  
เกี่ยวกับนิยาย หรือแม้กระทั่งหนังสือประเภท  
ที่สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ  
วันของตนเองได้

เช่นเดียวกับ "อาจารย์สัมผัส" หรือนางสาว



## "รับมือ กับฤดูที่สับสน"

ปัจจุบันอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก เข้านอน เย็นฝนตก อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ คงต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันให้มาก ๆ  
ไม่ว่าจะวัยไหน หากไม่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี โรคภัยไข้เจ็บอาจจะมาเยี่ยมเยียนกันได้ เรามาลองฟังเทคนิคดี ๆ จากน้อง ๆ เหล่านักศึกษา  
ถึงเทคนิคการดูแลสุขภาพเมื่ออากาศเปลี่ยนอย่างไรกันบ้าง

**นางสาววรัชนก โคตะวินท์ (จ๋า)**  
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะแดดร้อน ฝนตก ถ้าหาก  
อากาศร้อนมาก ๆ เราก็หาวิธีคลายความร้อน เช่น การดื่มน้ำให้มาก ๆ กางร่มเวลาเดินกลาง  
แดด ถ้าเป็นฝนตกเราก็พกร่ม หรือหาที่หลบฝน รอเวลาจนฝนหยุดจึงจะค่อยเดินทางต่อ เพราะ  
ถ้าเราฝืนสู้กับสภาพสิ่งแวดล้อมทั้ง ๒ อย่างอาจจะทำให้เราไม่สบาย และอาจจะถึงมือคุณหมอ  
ก็เป็นไปได้ค่ะ

**นายศรัทธ แก้วสุรราช (รัก)**  
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เราต้องรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้น การมีสุขภาพที่แย่หรือป่วยบ่อยอาจส่งผลให้เราต้องขาดเรียนได้ วิธีการง่าย ๆ  
อย่างการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ การพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากขึ้น ไม่ทำให้  
ร่างกายอ่อนแอได้ง่าย การพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญมาเพราะถึงจะเป็นวิธีง่าย ๆ ในช่วงวัยของการเรียนหลายคนมักใช้  
เวลาไปกับการเรียนหรือทำกิจกรรมอื่นอย่างหักโหมมากเกินไป ทำให้ลืมนึกถึงการดูแลตัวเองเป็นหลัก





## สารจากผู้บริหาร

### สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระดับคณะ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ผลการประเมินดังต่อไปนี้

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่รับการประเมินทั้งสิ้น ๔๒ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ๓๔ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ๒ หลักสูตร และระดับคุณวุฒิ บัณฑิต ๑ หลักสูตร ทุกหลักสูตร มีการบริหารจัดการหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อรวมผลคะแนนการประเมินทั้ง ๑๓ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ดี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๓) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๔ ผลการประเมิน มีระดับคุณภาพ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย ๒.๙๕

จำแนกผลการประเมินในแต่ละหลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรที่ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ดีมาก (คะแนน ๔.๐๐-๕.๐๐) ๒ หลักสูตร ระดับคุณภาพ ดี (คะแนน ๓.๐๐-๔.๐๐) ๓๗ หลักสูตร และมีระดับคุณภาพ ปานกลาง (คะแนน ๒.๐๐-๓.๐๐) ๓ หลักสูตร

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ กับ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ผลปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร เพิ่มขึ้นจากคะแนน ๒.๙๕ ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นคะแนน ๓.๔๓ ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔

เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่า ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มีหลักสูตรที่มีคะแนนประเมินเพิ่มขึ้น ๓๕ หลักสูตร (ร้อยละ ๘๓.๓๓) หลักสูตรที่มีคะแนนการประเมินเท่าเดิม ๓ หลักสูตร (ร้อยละ ๗.๑๕) และหลักสูตรที่มีคะแนนการประเมินลดลง ๔ หลักสูตร (ร้อยละ ๙.๕๒)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่รับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๖ คณะ เมื่อรวมผลคะแนนการประเมินทั้ง ๑๓ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐ คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๔ (มีระดับคุณภาพ ดี คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๗)

เมื่อจำแนกผลการประเมินในแต่ละคณะ พบว่า คณะที่ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ดีมาก (คะแนน ๔.๕๐-๕.๐๐) จำนวน ๑ คณะ ระดับคุณภาพดี (คะแนน ๓.๕๐-๔.๕๐) จำนวน ๕ คณะ

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ กับ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ผลปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ยทุกคณะเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกคณะเพิ่มขึ้นจากคะแนน ๓.๙๗ ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นคะแนน ๔.๓๐ และสุดท้าย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่รับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ หน่วยงาน เมื่อรวมผลคะแนนการประเมิน ทั้ง ๑๓ ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๐ คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ผลการประเมิน ปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีระดับคุณภาพ ดี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐) คะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖

เมื่อจำแนกผลการประเมินในแต่ละหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ดีมาก (คะแนน ๔.๕๐-๕.๐๐) จำนวน ๓ หน่วยงาน ระดับคุณภาพ ดี (คะแนน ๓.๕๐-๔.๕๐) จำนวน ๗ หน่วยงาน

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ กับปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ผลปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๔ หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม ๑ หน่วยงาน และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ๑ หน่วยงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากคะแนน ๔.๒๐ ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นคะแนน ๔.๔๐ ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยกำหนดประเมินวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผลการประเมินในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ดี (คะแนน ๓.๘๖) จากผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะที่ได้คะแนนประเมินเพิ่มขึ้น คาดว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะมีคะแนนผลการประเมินที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร คณะหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

#### คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปรียบเทียบปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙

ระดับ	จำนวน	ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔	ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙	เพิ่มขึ้น (%)
หลักสูตร	๔๒	๒.๙๕	๓.๔๓	๑๖.๒๗
คณะ	๖	๓.๙๗	๔.๓๐	๘.๓๑
หน่วยงานสนับสนุน	๑๐	๔.๒๐	๔.๔๐	๔.๗๖



ดร. เจลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

# พันธมิตรมีเดีย เปิดเวที เต็มทักษะ แข่งเกม RoV ปูทางสู่มืออาชีพ



จารุวรรณ

หลายๆ ครั้งที่เราได้เห็นสื่อหรือผู้ใหญ่ในบ้านเรามอง “เกม” เป็นเรื่องในแง่ลบเสมอหนักกว่านั้น... มองว่าเกมเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายราวกับเป็นสิ่งเสพติดอะไรอย่างนั้น มีเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับเด็กเมื่อไร ก็โยนไปที่เกมกันอยู่บ่อยครั้ง

แต่รู้หรือไม่ว่า... เจ้าเกมที่เราหลายคนมองว่าเป็นปัญหาต่อเด็ก เยาวชน หรือคนที่เล่นเกมก็ตามนั้น แท้ที่จริงแล้วสามารถพัฒนาทักษะ ศักยภาพของตนเองที่มีต่อเทคโนโลยีใหม่ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ ระดับโลกไปแล้ว สิ่งนั้นก็คือ “E-Sports”

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ และ RoV by Garena เห็น



ความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ได้มีเวทีในการแข่งขันอย่างมีมาตรฐาน จึงจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเพื่อสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต พร้อมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต รวมไปถึงการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตขึ้น เมื่อวันที่ ๗ กันยายนที่ผ่านมา

นายภัทร อริยธนทร หรือแบงค์ นักศึกษา

ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการจัดการแข่งขันเกมในครั้งนี้ เล่าถึงที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมว่า “การแข่งขันเกม Realm of Valor หรือเรียกสั้น ๆ ว่า RoV เป็นเกม Moba บนมือถือหรือ Mobile Moba เป็นเกมแนว MOBA (Multiplayer online battle arena) หรือ Action real-time strategy (ARTS)

เป็นเกมแนววางแผนแบบเรียลไทม์ เกมจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง แข่งขันกันแบบ 5v5 (หรือจะเล่นแบบ 3v3, 2v2 ก็ได้) และผู้เล่นทั้งสองฝั่งจะต้องเลือกฮีโร่มาบุกโจมตีเพื่อทำลายป้อมปราการของอีกฝั่งให้ราบ ซึ่งเรียกว่าเป็นกีฬา E-Sports ที่กำลังได้รับความนิยมเล่นกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งแข่งขันในรูปแบบทีมมาแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา”

“การแข่งขันครั้งนี้ มีทั้งหมด ๑๓ ทีมที่เข้าร่วม ซึ่งน้อง ๆ จะผ่านการคัดเลือกจากระดับโรงเรียนมาเป็นตัวแทนการแข่งขัน ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันหลังจากได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่นาน

เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ได้มีเวทีในการแข่งขันอย่างมีมาตรฐาน จึงจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต พร้อมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต รวมไปถึงการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๓๐๐ บรรณาธิการ : วีระชัย ดระหงษ์งานกิจกรรมบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อัมภฤกษ์ แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรดิถินชาติ, พุดมิ่งค์ มั่นดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตตเวทิต

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com



เราจะเห็นว่า... เริ่มมีเวทีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย หากเทียบกับภาพลักษณ์ในอดีตแล้ว เมื่อเด็กมีปัญหาเขาก็มักมองว่ามาจากการติดเกม หมกมุ่นอยู่กับเกม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากทุก ๆ ฝ่ายให้ความร่วมมือ สนับสนุน ตั้งแต่ตัวเด็ก สถาบันครอบครัว สังคม มหาวิทยาลัย ประเทศ และโลก เชื่อได้เลยว่าการพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ เยาวชนจะเติบโตไปในด้านที่ดีมากกว่าข้อเสียอย่างแน่นอน

การแข่งขันเกมมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับโลกแล้ว อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ เป็นนักกีฬา E-sport อาชีพได้อีกด้วย” พี่น้ำตาล เล่าถึงการประสานงานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และเล่าต่อว่า

“เราจะเห็นว่า... เริ่มมีเวทีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมาย หากเทียบกับภาพลักษณ์ในอดีตแล้ว เมื่อเด็กมีปัญหาเขาก็มักมองว่ามาจากการติดเกม หมกมุ่นอยู่กับเกม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากทุก ๆ ฝ่ายให้ความร่วมมือ สนับสนุน ตั้งแต่ตัวเด็ก สถาบันครอบครัว สังคม มหาวิทยาลัย ประเทศ และโลก เชื่อได้เลยว่าการพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ เยาวชนจะเติบโตไปในด้านที่ดีมากกว่าข้อเสียอย่างแน่นอน” พี่น้ำตาล เล่าถึงข้อดีข้อเสียของการเล่นเกม ที่สามารถพัฒนาทักษะ เมื่อในการดูแลและสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

ปิดท้ายกันที่ **นายจตุรภากรณ์ ศิลา หรือ เพ็ญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีมีัลติมีเดีย และในฐานะผู้ประสานงานทั่วไป** เล่าถึงการดำเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ อีกว่า “กระบวนการทำงานในครั้งนี้ ช่วงระยะเวลาอาจจะไม่มาก แข่งขันเป็นทีม ตัดสินภายใน ๑ วันเพื่อหาผู้ชนะ แต่สิ่งที่ผู้จัด ทั้งนักศึกษา และศิษย์เก่า

ต่างได้เรียนรู้ร่วมกัน แชร์ประสบการณ์ดี ๆ ต่อกัน เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีมาตรฐาน

นอกจากการแข่งขันในระดับมัธยมที่ผ่านไปแล้ว สาขาวิชาฯ จะจัดแข่ง RoV สำหรับนักศึกษาอีกด้วย สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเตรียมตัวฝึกฝนกันได้เลยครับ จะเปิดรับสมัครกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้”

“สิ่งที่อยากฝากถึงหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่ต้องเปิดใจ เปิดรับมุมมองใหม่ ๆ เมื่อโลกเราเกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ย่อมมีทั้งแง่ดีและแง่ร้าย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการอย่างไรครับ

น้อง ๆ ที่รักและชื่นชอบในเกมที่เล่น ต่างมีวัตถุประสงค์การเล่นที่แตกต่าง บางคนเล่นเพื่อความสนุก บันทึกลง บางคนเล่นเพื่อพัฒนาฝีมือ ความสามารถของตนเอง บางคนเล่นเพื่ออยากเป็นนักกีฬาในอนาคต ซึ่งตรงจุดนี้ การสนับสนุนจึงเป็นสิ่งสำคัญครับ ที่ทุกคนต้องหันมามอง เชื่อมโยงกันว่า การแข่งขันเกม ร้อยละ ๕๐ เด็กไทยสามารถคว้าแชมป์จากรายการต่าง ๆ ได้มากที่สุด แล้วทำไมเราทุกคนจึงไม่ช่วยกันสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ก็เพื่อเด็กและเยาวชนไทยครับ”

สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้คือ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมาย เนื่องจากเป็นทีมที่ไม่ได้ผ่านการติดต่อจากเรา แต่ติดตามการประชาสัมพันธ์ของเราและร่วมสมัครเข้ามาด้วยตนเอง” หมู่แม่เบงค์ เล่าถึงรูปแบบการแข่งขันในครั้งนี้

ด้านนางสาวไศศิรัฐรา สิงห์จันทร์ หรือน้ำตาล ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีมีัลติมีเดีย และในฐานะผู้ประสานงานเกี่ยวกับ E-Sports ครั้งนี้ เล่าว่า “ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่า และด้วยประสบการณ์ในการทำงาน เมื่อทราบว่าจะมีการแข่งขัน ตนจึงรับหน้าที่ในการประสานงานกับ Garena เพื่อขออนุญาตนำเกม RoV มาจัดการแข่งขันอย่างถูกต้อง

ส่วนตัวแล้ว ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออก และสนับสนุนการแข่งขันอย่างจริงจัง หลายคนอาจมองว่าเมื่อขึ้นชื่อว่าเกมจะมีแต่ภาพลบ แต่ในปัจจุบันนั้น เกมก็มีข้อดีอยู่เช่นกัน

สามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ วางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ฝึกความสามัคคีในทีม และนอกจากนี้



# เลาะรอบเมือง



ในสัปดาห์นี้ คอลัมน์เลาะรอบเมืองจะ  
มาแนะนำ ยังคงมีสถานที่ที่กินเที่ยว ซุปป์  
สาระความรู้มาให้ห้อง ๆ นักศึกษาได้ไปแวะ  
ชิมชิวกันอย่างต่อเนื่อง

และครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านดี ๆ ที่  
รวบรวมทั้งสาระความรู้ และสิ่งของที่น่า  
อาจจะต้องใช้ในการเรียน

นั่นก็คือ... “ร้านคำสวัสดิการ” ซึ่งเป็นที่  
สำคัญอีกแห่งหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยของเรา  
ที่มีไว้คอยบริการน้อง ๆ

ถ้าจะบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก



ร้านคำสวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิด  
ให้บริการนั้น ก็คงไม่แปลกสักเท่าไร...!!!  
เพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมมาไม่นาน เราก็เพิ่ง  
ได้ต้อนรับน้องใหม่กันไปไม่กี่สัปดาห์มานี้  
น้องใหม่เองก็ยังคงไม่รู้จักหลาย ๆ ที่ภายใน  
มหาวิทยาลัย วันนั้นก็ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์  
เลาะในเมืองเทาเหลืองก็แล้วกันค่ะ...

ร้านคำสวัสดิการนั้น เป็นแหล่งรวมทั้ง  
สาระความรู้ จำพวกหนังสือเรียน รายวิชา  
ต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ต้องใช้ศึกษากัน หรือเครื่อง  
เขียน สมุดจดก็หากันได้ที่นี้ ทันใจผู้ใช้ หรือ  
น้อง ๆ ที่ลืมหยกันมาจากที่บ้าน

แม้กระทั่งชุดยูนิฟอร์ม หรือเครื่อง  
แบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของ  
มหาวิทยาลัย ก็มีให้ได้เลือกชมที่นี้เช่นกัน  
เท่านั้นยังไม่พอนะคะ...

เมื่อเราเรียนกันมาทั้งวันแล้ว ทานอาหาร  
มือหลักกันไปแล้ว สามารถแก้ง่วงกับขนม  
นม เนย ไอศกรีมมีให้เลือกหลายรสชาติ

หลายยี่ห้อ ซึ่งมีให้เลือกไม่แพ้มินิมาร์ท หรือ  
ร้านสะดวกซื้ออื่น ๆ ที่น้อง ๆ ซุปป์ ชิวกันได้  
อิมท้องเลยคะ มีตั้งแต่ราคาหลักหน่วยยัน  
หลักร้อยเชียวคะ...

รวมไปถึงของกิฟซ้อป พูฟิง ของสวยงาม  
ที่ให้เหล่าบรรดาสาว ๆ ได้แต่งเติมความสวย  
ของตนเอง มีมาให้เลือกสรรคด้วยเช่นกัน

หลายคนคงนึกภาพตามกันไปบ้างแล้ว  
และอาจสงสัยว่าร้านคำสวัสดิการที่ผู้เขียน  
นำมาพุดคุยกันสัปดาห์นี้อยู่ตรงไหนกันใช่  
ไหมคะ??? นี่เลยคะ... ตั้งอยู่บริเวณอาคาร  
กิจการนักศึกษา (อาคาร ๓๒) ชั้น ๑ ตรง  
ข้ามสระว่ายน้ำ เดินเข้าไปในตัวอาคารเพียง  
นิดเดียวจะอยู่ซ้ายมือน้อง ๆ เลยคะ

...รู้แบบนี้แล้ว ผู้เขียนอยากให้น้อง ๆ  
ลองเข้าไปใช้บริการกันดูคะ... รับรองไม่ผิดหวัง  
อย่างแน่นอน...



วันนี้ทาง “Tech IT” มีแอปพลิเคชันดี ๆ  
สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ต  
โฟนมาแนะนำกัน นั่นก็คือ แอปพลิเคชัน  
Police i lert u ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับ  
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย เพราะ  
ปัจจุบัน ภัยร้ายมีอยู่รายล้อมตัวเราเสมอ  
ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เราสามารถกด

ขอความช่วยเหลือจากที่ ๆ ตำรวจได้  
อย่างรวดเร็ว ตลอด ๒๔ ชั่วโมงสำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติ จับมือ กับ Anywhere  
To Go (ผู้ผลิตแอป i lert U และ Claim  
Di) ได้พัฒนาการรับเรื่องการแจ้งเหตุด่วน  
เหตุร้าย ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์  
ทโฟนที่มีชื่อว่า Police i lert u ขึ้น ซึ่ง  
สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายถึงที่ ๆ ตำรวจ  
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  
ทั้งเรื่องพิกัดแผนที่จุดเกิดเหตุ รูปภาพ และ  
รายละเอียดเหตุการณ์จากผู้แจ้งเบาะแส  
จะส่งถึงตำรวจในท้องที่โดยตรง

ทั้งนี้แอป Police i lert u เป็นแอปพลิเคชัน  
ที่จะมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยผู้  
ใช้งานจะต้องลงทะเบียนกรอกรายละเอียด  
ของผู้ใช้ในการสมัครเข้าใช้งาน และเมื่อ  
แจ้งเหตุ ข้อมูลของผู้ใช้งาน หมายเลข  
โทรศัพท์ ชื่อ รวมถึงตำแหน่งที่อยู่ของ  
ผู้แจ้งเหตุ จะไปปรากฏอยู่ในข้อมูลของเจ้า  
หน้าที่ตำรวจที่อยู่ในท้องที่เกิดเหตุทันที เพื่อ  
สามารถเข้ารับกรช่วยเหลือโดยตรง

วิธีการใช้งานแอป Police i lert u  
เพียงดาวน์โหลดแอปได้ทั้งในระบบ App  
Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ  
Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ  
Android จากนั้นแตะที่ Sign Up แล้วกรอก  
รายละเอียดให้ครบถ้วน



ทั้งชื่อ นามสกุล อีเมล วันเกิด เพศ และ  
ใส่รูปถ่ายจริงของตัวเองด้วย หากผู้  
ที่ใช้แอป i lert u ตัวอื่นมาแล้วก็ไม่ต้องลง  
ทะเบียนใหม่สามารถใช้ USER เดิมในการ  
Sign In เข้าสู่ระบบได้ทันที

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือพบ  
เบาะแสร้าย หรือพบสิ่งผิดปกติที่คาดว่า  
อาจเป็นระเบิด หรือของสิ่งผิดกฎหมายให้  
เปิดแอป Police i lert u แล้วเลือกแถบ  
เมนูด้านล่างที่ i lert จากนั้น ถ่ายรูปที่เกิด  
เหตุไว้ และพิมพ์รายละเอียดเหตุการณ์แจ้ง  
เบาะแสด่าง ๆ ถึงตำรวจ และระบุพิกัด  
ที่เกิดเหตุ ต้องเปิด GPS ด้วย เสร็จแล้ว  
ก็แตะที่ปุ่ม lert ที่มุมขวาบนของหน้าจอ  
ข้อมูลทั้งหมดทั้งพิกัดแผนที่เกิดเหตุ รูปภาพ  
เหตุการณ์ และข้อความเบาะแสด่าง ๆ จะ  
ส่งถึงตำรวจทันที

นอกจากสามารถแจ้งเบาะแสด่างผ่านทาง  
หน้ารายงานเหตุ i lert ได้แล้ว ยังสามารถ  
โทรหาตำรวจผ่านทาง i CALL บนตัวแอป  
หรือแททคุยสด ๆ กับตำรวจ ผ่านทาง  
i chat maps ถึงทีมงาน Police i lert u  
ได้อีกด้วย

...มีแอปพลิเคชันดี ๆ แบบนี้มาเลิฟถึง  
ที่แล้ว อย่าลืมหยกันมาใช้นะครับ!!!

# พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป เพื่อถวายเป็น พระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนต์ตามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี



ณ อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ที่ผ่านมา

# โครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม



ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ที่ผ่านมา

**ขอเชิญ ศนจารย์ บุคลากร นักศึกษา**  
ร่วมพิธีเปิด

# พิพิธภัณฑ์ จันทร์เกษม

ส่วนงาน  
"หอเชิดชูเกียรติบูรพาจารย์"

ประกอบด้วย  
ห้องมานิจ ชุมสาย  
ห้องบรรณ พันธุเมธา  
ทำเนียบผู้บริหาร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  
และพิธีเปิด เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม



ห้องมานิจ ชุมสาย  
ห้องบรรณ พันธุเมธา  
ทำเนียบผู้บริหาร

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕  
ปทพ.จันทร์เกษม